

มูลนิธิ ACC KOREA เลือก 3 น.ศ. STC เข้าร่วม โครงการอบรมภาวะผู้นำ



มูลนิธิ ACC KOREA เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำ หวังเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเยาวชนไทย และยังเป็นโอกาสสานสัมพันธ์ของนักศึกษาจากอีก 4 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า โครงการอบรมภาวะผู้นำ ณ ประเทศเกาหลีใต้ จัดโดยมูลนิธิ ACC KOREA ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย คีร์กีสถาน มาเลเซีย และมองโกเลีย

“โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีภาวะผู้นำ เสริมทักษะทางด้านการบริหารจัดการ การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ เขายังมีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆ อีก 4 ประเทศซึ่งจะได้สร้างเครือข่ายความเป็นผู้นำ ได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติ และได้เห็นวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ นวัตกรรม ฯลฯ ของประเทศเกาหลีใต้” ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กล่าว

โดยการเดินทางไปดูงานครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาไทยมีโอกาสดำเนินการได้เข้าพบ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และได้รับชมการแสดงพื้นบ้านของเกาหลีใต้ ทำให้เขาได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของเกาหลีได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ข่าวออนแอร์ (YTN) เยี่ยมชม Korea Expressway Corporation ฯลฯ พร้อมทั้งเข้าอบรมเรื่อง Leadership Foundation that will Last, Leadership and Diplomacy, New Business Model Innovation, Sympathy & Communication (Recreation) ฯลฯ

นางสาววาสนา บุญลามา นักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “โครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามไปด้วยกัน 3 ท่าน คือตนเอง นางสาวธัญสุดา ลุนพิจิตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 นายวรพล อินทนาม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมของเกาหลี เห็นวิถีชีวิต การบริหารจัดการบ้านเมืองของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้า หรือขยะ แม้แต่ถนนก็ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านทาน ซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก”

นอกจากการได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีและประเทศอื่นๆ อีก 4 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการแล้วตัวแทนนักศึกษาจากไทยก็ได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่เช่นกัน ซึ่งตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้นำการแสดงฟ้อนหมากหึ่งการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานสำหรับงานนี้รีบเร่งไปแสดง

“การเข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การผู้นำที่ดี ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนได้ ทำให้เรารู้สึกกล้าที่จะพูด กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น” นางสาววาสนา บุญลาม กล่าว